

Khu Học Chánh Edmonds
Thư Gửi các Hộ Gia Đình Năm 2024–25

Kính thưa Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ:

Chào mừng quý vị đến với năm học 2024 – 2025! Chúng tôi rất vui mừng khi được phục vụ bữa sáng và bữa trưa cho học sinh con em quý vị vào mỗi ngày học. Học sinh của quý vị có thể đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí, trợ cấp EBT Mùa Hè, giảm phí cho các chương trình và hoạt động khác, đồng thời giúp bảo đảm nguồn tài trợ cho khu học chánh của quý vị bằng cách điền vào **Đơn Xin Trợ Cấp Dinh Dưỡng và Phúc Lợi Giáo Dục cho Trẻ Em Thường Niên 2024-2025**.

Bữa sáng và bữa trưa sẽ được phục vụ miễn phí cho những trẻ em đủ điều kiện được hưởng bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá từ lớp K-12. Tất cả các học sinh khác sẽ được tính mức phí như bên dưới.

PHỔ THÔNG				
Khối lớp	Bữa sáng	Bữa trưa	Sữa A La Carte	Sữa đậu nành A La Carte
K - 6	\$ 1.75	\$ 3.50	\$ 0.60	\$1.00
7 - 8	\$ 2.00	\$ 4.00	\$ 0.60	\$1.00
9 - 12	\$ 2.00	\$ 4.00	\$ 0.60	\$1.00
Người lớn/Nhân viên	\$ 3.00	\$ 5.00	\$ 0.60	\$1.00

Quét mã QR này để điền đơn đăng ký trực tuyến:



Ai nên điền đơn đăng ký?

Điền đơn đăng ký nếu:

- Tổng thu nhập hộ gia đình **BẰNG** hoặc **DƯỚI** số tiền trên biểu đồ.
- Quý vị nhận được Thực Phẩm Cơ Bản, tham gia Chương Trình Phân Phối Thực Phẩm tại Các Khu Bảo Tồn của Người Da Đỏ (FDPIR) hoặc nhận Hỗ Trợ Tạm Thời Cho Các Gia Đình Nghèo Đối (TANF) cho con em của quý vị.
- Quý vị đang nộp đơn xin nuôi dưỡng trẻ em đang chịu sự quản lý hợp pháp của cơ quan nuôi dưỡng hoặc tòa án.

Bảo đảm chỉ nộp **MỘT** đơn đăng ký cho mỗi hộ gia đình. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị liệu đơn đăng ký được chấp thuận hay bị từ chối. Nếu bất kỳ trẻ em nào quý vị đang nộp đơn xin là người vô gia cư (McKinney-Vento) hoặc người di cư, hãy đánh dấu vào ô thích hợp.

Thế nào được coi là thu nhập? Ai được coi là thành viên trong hộ gia đình của tôi?

Hãy xem biểu đồ thu nhập bên dưới. Tìm quy mô hộ gia đình của quý vị. Tìm tổng thu nhập hộ gia đình của quý vị. Nếu các thành viên hộ gia đình được trả lương vào những thời điểm khác nhau trong tháng và quý vị không chắc hộ gia đình mình có hội đủ điều kiện hay không, hãy điền đơn đăng ký và chúng tôi sẽ xác định mức thu nhập của quý vị. Thông tin quý vị cung cấp sẽ được dùng để xác định xem con quý vị có hội đủ điều kiện hưởng bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá hay không.

Trẻ em nuôi dưỡng dưới sự quản lý hợp pháp của cơ quan chăm sóc nuôi dưỡng hoặc tòa án sẽ được hưởng bữa ăn miễn phí bất kể thu nhập sử dụng cá nhân.

Hướng Dẫn về Thu Nhập của Chương Trình Dinh Dưỡng Trẻ Em USDA Có hiệu lực từ 1 Tháng Bảy, 2024 đến 30 Tháng Sáu, 2025					
Quy mô hộ gia đình	Hàng năm	Hàng tháng	Hai lần mỗi tháng	Mỗi hai tuần	Hàng tuần
1	\$27,861	\$2,322	\$1,161	\$1,072	\$536
2	\$37,814	\$3,152	\$1,576	\$1,455	\$728
3	\$47,767	\$3,981	\$1,991	\$1,838	\$919
4	\$57,720	\$4,810	\$2,405	\$2,220	\$1,110
5	\$67,673	\$5,640	\$2,820	\$2,603	\$1,302
6	\$77,626	\$6,469	\$3,235	\$2,986	\$1,493
7	\$87,579	\$7,299	\$3,650	\$3,369	\$1,685
8	\$97,532	\$8,128	\$4,064	\$3,752	\$1,876
Đối với mỗi thành viên gia đình bổ sung, hãy cộng thêm:	\$9,953	\$830	\$415	\$383	\$192

HỘ GIA ĐÌNH được định nghĩa là tất cả mọi người, bao gồm cha mẹ, con cái, ông bà và tất cả những người có quan hệ họ hàng hoặc không có quan hệ họ hàng đang sống trong nhà quý vị và chia sẻ chi phí sinh hoạt. Nếu nộp đơn cho một hộ gia đình có trẻ nuôi dưỡng, quý vị có thể tính trẻ nuôi dưỡng này vào tổng số thành viên hộ gia đình.

THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH được coi là thu nhập mà mỗi thành viên trong gia đình nhận được trước thuế. Trong đó bao gồm tiền lương, an sinh xã hội, lương hưu, thất nghiệp, phúc lợi, trợ cấp nuôi con, tiền cấp dưỡng và bất kỳ khoản thu nhập tiền mặt nào khác. Nếu đưa trẻ nuôi dưỡng vào hộ gia đình, quý vị cũng phải đưa thu nhập cá nhân của trẻ nuôi dưỡng đó vào. Không khai báo khoản thanh toán nuôi dưỡng là thu nhập.

Đơn đăng ký cần có những nội dung gì?

A. Đối với tất cả các hộ gia đình ngoại trừ những hộ gia đình được ghi chú ở mục B. **B. Đối với hộ gia đình chỉ có trẻ nuôi dưỡng**
C và D:

- Họ tên học sinh
 - Họ tên của **tất cả** các thành viên hộ gia đình
 - Thu nhập theo nguồn của **tất cả** các thành viên hộ gia đình
 - Chữ ký của thành viên hộ gia đình người lớn
 - 4 chữ số cuối của số an sinh xã hội của thành viên hộ gia đình người lớn đã ký đơn đăng ký (hoặc nếu người lớn ký đơn không có số an sinh xã hội, hãy đánh dấu vào ô liên quan).
- Hoàn thành *Phần 1, 2, 3, 4 và 5; Phần 6* là tùy chọn.

- Họ và tên học sinh
- Chữ ký của thành viên hộ gia đình người lớn

Hoàn thành *Phần 1 và Phần 5; Phần 6* là tùy chọn. Quý vị cũng có thể gửi cho trường một bản sao tài liệu của tòa án chứng minh rằng trẻ nuôi dưỡng đã được giao cho quý vị thay vì điền vào mẫu đơn đăng ký.

Không yêu cầu 4 chữ số cuối của SSN đối với mục B.

Đơn đăng ký cần có những nội dung gì? *Tiếp tục ở mặt sau*

C. Đối với gia đình nhận Thực Phẩm Cơ Bản/TANF/FDPIR:

D. Đối với hộ gia đình có trẻ nuôi dưỡng và trẻ em khác:

Nộp đơn theo hộ gia đình và bao gồm trẻ nuôi dưỡng. Làm theo hướng

Khu Học Chánh Edmonds Thư Gửi các Hộ Gia Đình Năm 2024–25

- Liệt kê tất cả tên học sinh
 - Nhập mã số trường học
 - Chữ ký của thành viên hộ gia đình người lớn
- Hoàn thành *Phần 1, 2, 4 và 5. Phần 6* là tùy chọn.
Không yêu cầu 4 chữ số cuối của SSN đối với mục C.

đẫn cho mục “**A. Đối với hộ gia đình không nhận được bất kỳ trợ cấp nào:**” và bao gồm thu nhập sử dụng cá nhân của trẻ nuôi dưỡng.

Đơn xin của con tôi đã được chấp thuận vào năm ngoái. Tôi có cần phải điền đơn đăng ký mới không?

Có. Đơn đăng ký của con quý vị chỉ có hiệu lực cho năm học đó và vài ngày đầu của năm học này. Quý vị phải nộp đơn đăng ký mới trừ khi gia đình quý vị nhận được thông báo từ Sở Thực Phẩm và Dinh Dưỡng rằng quý vị đã đủ điều kiện sẵn.

Nếu một số thành viên hộ gia đình không có thu nhập để khai báo thì sao?

Thành viên hộ gia đình có thể không nhận được một số loại thu nhập mà chúng tôi yêu cầu quý vị khai báo trong đơn đăng ký hoặc có thể không nhận được thu nhập nào cả. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, hãy ghi số 0 vào ô đó. Tuy nhiên, nếu bất kỳ ô thu nhập nào bị bỏ trống hoặc không có thông tin, các ô đó cũng sẽ được tính là số không. Hãy cẩn thận khi để trống ô thu nhập vì chúng tôi sẽ cho rằng quý vị cố ý làm như vậy.

Bằng Chứng Hội Đủ Điều Kiện

Thông tin quý vị cung cấp có thể được xác minh bất cứ lúc nào. Quý vị có thể được yêu cầu gửi thêm thông tin để chứng minh con quý vị hội đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá.

Nộp Đơn Lại

Quý vị có thể nộp đơn đăng ký trợ cấp bất cứ lúc nào trong năm học. Nếu thu nhập hộ gia đình của quý vị giảm, quy mô hộ gia đình tăng, hoặc bị thất nghiệp, hoặc quý vị đang nhận Thực Phẩm Cơ Bản, TANF hoặc FDPIR, quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp và có thể điền đơn vào thời điểm đó.

Chấp Thuận Chia Sẻ Thông Tin về Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Các Chương Trình Trường Học Khác

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí/giảm giá cho học sinh con em mình, gia đình quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện được giảm phí/học phí liên quan đến các chương trình trường học khác. Việc tham gia Chấp Thuận Chia Sẻ Thông Tin là tùy chọn và sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện hưởng bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá của học sinh. Các cá nhân hoặc chương trình nhận thông tin về khả năng hội đủ điều kiện của học sinh dựa trên sự cho phép của quý vị sẽ không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ tổ chức hoặc chương trình nào khác. Mỗi năm quý vị bắt buộc phải nộp giấy chấp thuận được cập nhật cho Khu Học Chánh Edmonds. **Quý vị có thể tìm thấy các lựa chọn Chấp Thuận Chia Sẻ Thông Tin về Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện ở mặt sau của Đơn Xin Trợ Cấp Dinh Dưỡng và Phúc Lợi Giáo Dục cho Trẻ Em Thường Niên 2024-25 hoặc trên trang web của Khu Học Chánh Edmonds, trang web Thực Phẩm và Dinh Dưỡng.**

Các chương trình học tùy chọn dành cho học sinh ở mọi cấp lớp như sau:

- **Hội Học Sinh Liên Kết (ASB)** - Giảm/miễn các khoản phí bao gồm: Thẻ ASB, Điền Kinh, Câu Lạc Bộ, Khiêu Vũ, Biểu Diễn, Tham Quan Thực Tế và tất cả các hoạt động ngoại khóa không có tín chỉ khác
- **Học Thuật** - Giảm/miễn các khoản phí & đồ dùng bao gồm: Học Phí Học Hè, Lớp Học, Chương Trình Giảng Dạy, Thuê Dụng Cụ, Đồ Dùng, Khảo Thí (PSAT, SAT, ACT), Phí Công Nghệ, Tham Quan Thực Tế/Cắm Trại
- **Bãi Đạp Xe Trường Học** - Giảm/miễn các khoản phí
- **Vé Lễ Tốt Nghiệp** - Giảm/miễn các khoản phí

Các phúc lợi bổ sung dành cho những gia đình đủ điều kiện nhận Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá của Khu Học Chánh Edmonds bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Clothes for Kids (Quần Áo Cho Trẻ Em), The Affordable Connectivity Program (Chương Trình Kết Nối Giá Cả Phải Chăng), Right at School (Ngay Tại Trường), Utility Rebate for City of Lynnwood (Hoàn Tiền Dịch Vụ Tiện Ích cho Thành Phố Lynnwood), City of Edmonds - Utility, Water, Sewer Assistance (Thành Phố Edmonds - Hỗ Trợ Dịch Vụ Tiện Ích, Nước, Cống Rãnh), Recreation Benefit Fund (Quỹ Phúc Lợi Giải Trí, RBF), College Application Fee Waiver (Miễn Lệ Phí Nộp Đơn Vào Cao Đẳng/Đại Học), Athletic Fee Waiver (Miễn Lệ Phí Thể Thao), College Bound Scholarships (Học Bổng Vào Cao Đẳng/Đại Học), Chương Trình Running Start, Chương Trình EBT Mùa Hè SUNBucks/Washington
- Thông tin bổ sung về các chương trình trên và các phúc lợi bổ sung khác có sẵn trên trang web của Khu Học Chánh Edmonds, trang web Thực Phẩm và Dinh Dưỡng.

Vui lòng kiểm tra Trang web Thực Phẩm và Dinh Dưỡng của Khu Học Chánh Edmonds để biết thêm thông tin và cập nhật bằng Mã QR này:



Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Gọi điện: (425) 431 – 7078

Email: fnsoffice@edmonds.wednet.edu

bettst550@edmonds.wednet.edu

20420 68th Ave W, Edmonds, WA 98036